



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศรับ  
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งดำเนินการ  
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้สรุปผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑  
ภายใน ๓๐ วัน และแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. จังหวัดมุกดาหารมีมติให้ความเห็นชอบ และ  
เมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากภายหลัง  
ตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือจะพิจารณาให้  
พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๐๑	นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง	เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

พันตำรวจเอก



(เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้